

Số: /TB-UBND

Ba Đình, ngày tháng 6 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh của quận Ba Đình năm 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND quận và Chương trình công tác giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình;

UBND quận thông báo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2022 với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình những kết quả cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố và Quận ủy ngay từ những ngày cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, UBND quận đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2022 và các kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tổ chức giao chỉ tiêu, kế hoạch cho từng phòng, ban, đơn vị, UBND 14 phường nhằm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. UBND quận cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và Quận ủy. Tiếp tục triển khai hiệu quả các Kế hoạch, Đề án thực hiện 10 Chương trình của Thành ủy, 07 chương trình công tác của Quận ủy; Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trên địa bàn quận, đặc biệt là công tác phục vụ Sea games 31, tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng quốc gia di tích đặc biệt Thăng Long tứ trấn: Đền Voi Phục và Đền Quán Thánh.

Với nỗ lực và quyết tâm cao, trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững. Công tác thu ngân sách đạt được những kết quả khả quan. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai sôi nổi, thiết thực và có hiệu quả; công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid 19 tiếp tục được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả. Trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, thay đổi rõ nét, tạo bộ mặt đô thị khang trang Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

#### **II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

##### **1. Thực hiện tốt nhiệm vụ kép: “Vừa tập trung phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế**

Quý I năm 2022 là thời điểm dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới đã tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận cũng như ảnh hưởng đến các hoạt động chung của quận. Ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động kinh tế được mở cửa

trở lại, Quận ủy - UBND quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế. Kết quả đạt được thể hiện qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận ước đạt 36.963 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, giá trị sản xuất ngoài nhà nước ngành dịch vụ ước đạt 27.676 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất ngoài nhà nước ngành công nghiệp ước đạt 9.273 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận ước đạt trên 3.910 tỷ đồng, đạt trên 80,01% dự toán giao; Ước chi ngân sách đạt 670,7 tỷ đồng đạt 67% dự toán giao, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất của quận, trong đó chi đầu tư xây dựng là 220 tỷ đồng đạt 107,6% dự toán thành phố giao, đạt 37,6% kế hoạch quận giao.

UBND quận đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa, đảm bảo thị trường ổn định, lành mạnh. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh, khai thác chợ, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, an toàn thực phẩm... tiếp tục được thực hiện tốt. Quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận.

## **2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định**

- UBND quận thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác nắm tình hình, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra các hoạt động gây phức tạp tình hình. Các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành phố được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Tổ chức triển khai các phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn quận đã xảy ra 204 vụ khiếu kiện sai quy định với 2.683 lượt người (*tăng 23 vụ - 144 lượt người so với cùng kỳ năm 2021*), có 16 vụ việc khiếu kiện đông người từ 30 người trở lên; Xảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự và TNXH (*giảm 07 vụ = 14,5% so với cùng kỳ năm 2021*); điều tra, khám phá 34 vụ - 51 đối tượng (*đạt tỷ lệ 80,9%*); trong đó, có 02 vụ trọng án (*đã điều tra 02/02 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%*), phát hiện, khám phá 49 vụ vi phạm về quản lý kinh tế; 127 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 85 vụ tội phạm ma túy; 04 vụ tội phạm công nghệ cao. Tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, vận chuyển hàng cấm, buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan...

- UBND quận đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị hiệp đồng tác chiến đánh địch tiến công hỏa lực trên địa bàn quận Ba Đình với các đơn vị quân đội, công an, các phòng, ban ngành thuộc quận đạt kết quả tốt; Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 đảm bảo trang trọng và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 58 chỉ tiêu

nghĩa vụ quân sự và 19 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân đảm bảo chất lượng. Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận năm 2022, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường đối với 03 phường: Giảng Võ, Vĩnh Phúc, Ngọc Hà.

### **3. Công tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh; tăng cường đầu tư cho giáo dục và đào tạo**

- UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 14 phường tổ chức thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn quận trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước và trong thời gian tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi... tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, văn hóa nơi thờ tự đều đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan. Chú trọng thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. Triển khai sâu, rộng phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với đẩy mạnh phong trào xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và việc thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử..

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh các cấp học quay trở lại trường học sau thời gian học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, diễn đàn về giáo dục tâm lý, ổn định tâm thế học sinh trong thời gian đầu đến trường học trực tiếp. Tăng cường chỉ đạo triển khai hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm học, duy trì ổn định nền nếp dạy học, giáo dục học sinh, tích cực tham gia các kỳ thi, sân chơi các cấp, các hoạt động giáo dục kỹ năng. Kết quả trong năm học 2021 - 2022 quận Ba Đình đứng thứ 3 trong 30 quận huyện thị xã về học sinh giỏi (*tăng 5 bậc xếp hạng so với năm học 2020-2021*). Tổ chức giao chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến hết tháng 6 năm 2022, toàn quận có 40/49 trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82%. Quan tâm chỉ đạo việc mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, phục vụ cho năm học mới 2022-2023.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình chính sách - xã hội, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời triển khai trao tặng quà Tết của các cấp đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và chu đáo. Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày TBLN; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 334,29 triệu đồng; xác minh hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo nhà ở cho 05 gia đình chính sách với tổng số tiền 140 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, giải quyết việc làm cho người lao động và công tác phòng chống TNXH. 6 tháng đầu năm 2022 đã giới thiệu việc làm cho 3.062 người đạt 51% kế hoạch; Giải quyết việc làm qua hình thức vay vốn từ Quỹ quốc gia cho 1.022 khách hàng với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. Cai nghiện bắt buộc 28 người đạt 70% kế hoạch Thành phố giao và 63% kế hoạch quận giao; cai nghiện tự nguyện được 43 trường hợp.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương về việc chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ phản ứng nhanh cấp quận, cấp phường, tổ lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện, tổ hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện nghiêm túc công tác xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận. Tích cực tuyên truyền chủ đề “Chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19” và “Chăm sóc và phát huy lợi thế vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng”. Hoàn thành chỉ tiêu “Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước”. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số sinh là 895 trẻ (*giảm 17 trẻ so với cùng kỳ*); có 06 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên (*giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ*). Tỷ số giới tính khi sinh hiện nay là 107 bé trai/105 bé gái (*chênh lệch trong mức cho phép*); tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 87% và tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 90% (*đạt chỉ tiêu được Thành phố giao*).

#### **4. Công tác đầu tư xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, giải phóng mặt bằng; Quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cháy nổ**

Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quan tâm chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cháy nổ.

- Trong 6 tháng đầu năm UBND quận đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 35 dự án (*bao gồm 03 dự án nhóm hạ tầng kỹ thuật, 03 dự án nhóm giáo dục, 29 dự án nhóm VH TT*); Tổ chức phê duyệt 54 dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định chủ trương đầu tư 13 dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận.

- UBND quận cũng đã chủ động báo cáo, đề xuất UBND Thành phố cho phép triển khai 02 Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận tại phường Ngọc Khánh và phường Trúc Bạch; Cấp 329 giấy phép xây dựng, 05 hồ sơ có văn bản chấp thuận sửa chữa, cải tạo; 06 hồ sơ gia hạn GPXD (*100% hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng theo cổng thông tin điện tử của Thành phố*). Tham mưu Quận ủy thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận; ban hành Quy chế làm việc và phân công trách nhiệm từng thành viên của Ban chỉ đạo.

- Công tác GPMB: các dự án trên địa bàn quận được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, với tổng số 33 dự án (*23 dự án UBND quận làm Chủ đầu tư, 10 dự án do các đơn vị của Thành phố làm Chủ đầu tư*), đã thu hồi khoảng 200m<sup>2</sup> đất, phê duyệt 110 phương án, chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ trên 132 tỷ đồng. hoàn thành 100% tiến độ di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm Bộ Tư pháp, phường Công Vị và Nhà A Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh

- Trong 6 tháng đầu năm, UBND quận tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là ngoài giờ hành chính. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giải tỏa các điểm

trông xe không phép; xử lý triệt để các trường hợp quảng cáo, quảng cáo rao vặt và viết, đặt biển hiệu sai quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị. Duy trì hoạt động của Đội tự quản 3+ thực hiện bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, quét vôi gốc cây, tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình hiệu quả về trật tự, mỹ quan đô thị, VSMT như: "*Chi đoàn văn minh công sở*", "*Xóa bỏ chân rác và rác thải sinh hoạt trong địa bàn dân cư*", "*Văn phòng xanh - Cơ quan xanh*", "*Hoa trong phố*" tại 14 phường. Từ đó tạo chuyên biến tích cực, tạo bộ mặt đô thị khang trang Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn quận.

- Trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: UBND quận đã chủ tham mưu Quận ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn quận. Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình. Trong 6 tháng đầu 2022, UBND quận đã cấp 25 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp lại do điều chỉnh bổ sung diện tích cho 07 hộ gia đình; cấp 268 Giấy chứng nhận biển số nhà. Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ phục vụ 34 hồ sơ công dân xin chỉ giới đường đỏ. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thí điểm công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đối với các khu chung cư thương mại trên địa bàn.

- Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, rà soát. UBND quận đã tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC & CNCH đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn quận. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 14 phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá và chủ động đề xuất, đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác PCCC tại 685 lượt cơ sở; phối hợp kiểm tra nghiệm thu tại 15 lượt công trình; tham gia 09 lượt kiểm tra liên ngành. Trong 6 tháng đầu năm, địa bàn quận Ba Đình xảy ra 24 vụ cháy và sự cố cháy, các vụ cháy. Các vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4 triệu đồng.

## **5. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp và giải quyết đơn thư**

- Phối hợp, chuẩn bị các điều kiện để HĐND quận tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 4) HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức chu đáo, trang trọng các kỳ tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND Thành phố và HĐND quận. UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận, cấp phường để niêm yết công khai và tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ trên địa bàn quận, đặc biệt trong thời điểm sau khi

ngiht Tết Nguyên đán. Qua kiểm tra, không có đơn vị nào vi phạm về việc thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính.

- Trong tháng 5/2022 UBND quận đã thành lập Hội đồng và tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đối với: Hiệu trưởng các trường: Mầm non Sao Mai, Tiểu học Thủ Lệ, Trường Ban quản lý chợ số 3. Qua đó lựa chọn được những cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đảm nhiệm vị trí quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó còn thực hiện việc chuyển đổi vị trí công chức kế toán các phòng và viên chức kế toán các phường theo quy định.

- Công tác Thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận đã chỉ đạo tiến hành 05 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; đến nay, đã kết thúc 02 cuộc, đang tiếp tục thực hiện 3 cuộc. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được duy trì thực hiện tốt từ quận đến phường. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn quận đã tiếp 715 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận và xử lý 216 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (giảm 70 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021); trong đó: 21 vụ khiếu nại, 02 vụ tố cáo, 193 vụ việc kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đã giải quyết xong 168 vụ (15 vụ khiếu nại, 02 vụ tố cáo và 151 vụ việc kiến nghị, phản ánh). Các vụ việc khác đang được giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch đề ra từ đầu năm.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác theo dõi thi hành pháp luật... Biên soạn và phát hành 56.000 tờ gấp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới để tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Phát động cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận đã chỉ đạo tổ chức 06 buổi trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền PBGDPL tới 650 lượt người tham dự. Đã tổ chức hòa giải 20/20 vụ, tỷ lệ hòa giải thành đạt 100%, đảm bảo không để xảy ra vụ việc phải xử lý hình sự, vụ việc mâu thuẫn phát sinh thành điểm nóng ở địa phương. Công tác chứng thực - hộ tịch tiếp tục được thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận đã tiếp nhận và giải quyết 2.321 hồ sơ chứng thực; 883 hồ sơ liên quan đến công tác hộ tịch; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

## **6. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng**

6 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân quận tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện. Tiêu biểu là đợt phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SeaGames 31).

Công tác xét khen thưởng được tiến hành chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời. Quy trình khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, khắc phục tính hình thức, bình quân trong công tác khen thưởng. Khen thưởng đã gắn với kết quả từng phong trào thi đua ở từng đối tượng, lĩnh vực công tác. 6 tháng đầu năm, quận đã khen thưởng 671 lượt tập thể, 1.375 lượt cá nhân có

thành tích trong các phong trào thi đua. Tại Hội nghị biểu dương phong trào thi đua năm 2021 và sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Nhân dân và cán bộ quận Ba Đình đã vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND Thành phố, 08 tập thể, 02 cá nhân được UBND Thành phố tặng Bằng khen, 11 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Bên cạnh đó, còn có nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND Thành phố trong các phong trào thi đua do Thành phố phát động.

Phát huy những kết quả thành tích đã đạt được của 6 tháng đầu năm, UBND quận đã và đang nỗ lực và quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh theo 10 Chương trình công tác của Thành uỷ, 07 Chương trình công tác của Quận uỷ và các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; khẳng định vai trò tiên phong, là quận trung tâm Hành chính- Chính trị của Thủ đô, xây dựng quận Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững./.

**Nơi nhận:**

- TT Quận uỷ, TT HĐND quận;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận;
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, hiệp quán;
- Đảng uỷ, UBND 14 phường;
- Công TTĐT quận;
- Lưu: VT, Tổ CV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Nam Chiến**